



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๙๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอเรณูนคร อำเภอนาทม อำเภอวังยาง สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ตามที่จังหวัดนครพนมแจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนา (เชี่ยวชาญ) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” และปรับปรุงหรือแก้ไขผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณาตามแนวทางที่กำหนด

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น กรณีเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม มีพนักงานครูที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” จำนวน ๒๓ ราย จึงให้แจ้งผู้ผ่านการประเมินทราบ และให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารพร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร รายงาน ก.ท.จ. / ก.อบต.จังหวัดนครพนม แล้วแต่กรณีภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด ดังนี้

๑. แบบ วฐ. ๑
๒. แบบ วฐ. ๒
๓. ผลการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๔. คุณวุฒิการศึกษา
๕. ใบประกอบวิชาชีพครู
๖. ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)

และหากพบว่าไม่มีคุณสมบัติในการแต่งตั้งให้รายงานจังหวัดทราบด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน



กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐

ผู้ประสานงาน นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์ ๐๖๑ ๓๕๕ ๖๙๘๗

8
111.4.22



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุดสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔ /ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รุ่น ณ นางนุช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, โรงแรมเมาน์เทนบีชไฮเต็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, โรงแรมไพลิน พิษณุโลก อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำส่งคณะกรรมการ ประเมินผลงานต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลงานได้นำส่ง ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเพื่อให้การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงขอแจ้งผลการประเมิน ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทราบ และนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้ตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่านการพัฒนา แล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จากนั้นให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

/ให้การ...

ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนาฯ) ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) local_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้อง และชี้คร่อมสำเนาบัตรโดยระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายธิตวิวัฒน์ สงข์ทอง
โทร. ๐๘๕ - ๙๖๖๙๕๕๕

บัญชีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)

ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

จังหวัดนครพนม

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สรุปผลการประเมิน
๑	อบจ.นครพนม	รร.กีฬาจังหวัดนครพนม	ค่านำหน้า	นาย ศิริคง	หล้าเพ็ง	ครู	ผ่าน
๒	ทต.ท่าเรือ	ศพต.บ้านท่าเรือ		นาง ประพิน	บาแก้ว	ครู	ผ่าน
๓	ทต.นาคำ	ศพต.ทต.นาคำ ๑		น.ส. จิราพร	ศรีสุภาลักษณ์	ครู	ผ่าน
๔	ทต.นาคำ	ศพต.ทต.นาคำ ๒		น.ส. พลับพลึง	สมรฤทธิ	ครู	ผ่าน
๕	ทต.นาคำ	ศพต.บ้านโนนรัง		นาง ดวงพร	ศิริวงศ์	ครู	ผ่าน
๖	อบต.ท่าค้อ	ศพต.วัดศรีจันทราวาส		นาง รัศมี	พรหมมา	ครู	ผ่าน
๗	อบต.บ้านกลาง	ศพต.บ้านดงด้วง		นาง ปานศิริ	แดงกัน	ครู	ผ่าน
๘	อบต.บ้านกลาง	ศพต.ตำบลบ้านกลาง		นาง ดวงใจ	ดุดัน	ครู	ผ่าน
๙	อบต.บ้านกลาง	ศพต.ตำบลบ้านกลาง		นาง วิระวรรณ	บ้านกลาง	ครู	ผ่าน
๑๐	อบต.บ้านเสี้ยว	ศพต.บ้านโคกสะอาด		นาง อัญมรินทร์	อุณาพรหม	ครู	ผ่าน
๑๑	อบต.บ้านเสี้ยว	ศพต.บ้านเสี้ยว		น.ส. ไพจิตร	คำชนะ	ครู	ผ่าน
๑๒	อบต.บ้านเสี้ยว	ศพต.บ้านดอนแดง		นาง ลัดดา	พวงพัว	ครู	ผ่าน
๑๓	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพต.บ้านนาน้อย		นาง จีระวรรณ	สาไชย	ครู	ผ่าน
๑๔	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพต.บ้านหนองดุด		น.ส. เมธาวรรณ	วงษาเนาวิ	ครู	ผ่าน
๑๕	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพต.บ้านเหล่าพัฒนา		นาง วัชรภรณ์	โยชนา	ครู	ผ่าน
๑๖	อบต.เรณู	ศพต.ตำบลเรณู		นาง ดวงกมล	ทองใส	ครู	ผ่าน
๑๗	อบต.นาขาม	ศพต.บ้านดอนขาว		นาง ศศิรินทร์	บัวชุม	ครู	ผ่าน
๑๘	อบต.ดอนเตย	ศพต.วัดสว่างอารมณ์		นาง ดวงใจ	แพงโสภา	ครู	ผ่าน
๑๙	อบต.ยอดเขาด	ศพต.วัดโพธิ์ศรีบ้านยอดเขาด		นาง สายรุ่ง	แสนสุริวงศ์	ครู	ผ่าน
๒๐	อบต.ยอดเขาด	ศพต.บ้านหนองบึง		นาง กิ่งแก้ว	ชาติัน	ครู	ผ่าน
๒๑	อบต.โพนสวรรค์	ศพต.บ้านเสาเล้า		นาง วัชริน	โยลัย	ครู	ผ่าน
๒๒	ทม.นครพนม	รร.เทศบาล ๑		น.ส. ปิยะมาศ	ดาวยังยุด	ครู	ผ่าน
๒๓	ทม.นครพนม	รร.เทศบาล ๑ (หนองแสง)		น.ส. ลักขณา	ไชยงาม	ครู	ผ่าน

